



## บทบรรณาธิการ

เมื่อปีที่แล้ว ผมริเริ่มทำหนังสือ “นี่คืองานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ” โดยผมเป็นบรรณาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมได้เข้าใจถึงวิชาชีพนี้ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาสังคมของประเทศไทย ในคราวนั้น ผมก็ได้รับความร่วมมือจากนักสังคมสงเคราะห์จำนวนมากเช่นในครั้งนี้

ในครั้งนั้น ผมพิมพ์หนังสือดังกล่าวออกไป 2,000 เล่ม ส่วนใหญ่แจกไปให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย รวมทั้งห้องสมุดเฉพาะของหน่วยงานต่างๆ ที่เหลือยังส่งไปให้สถาบันการศึกษาขายเพื่อนำเงินเข้าคณะ และสุดท้ายก็ส่งขายทั่วไป เพื่อให้สังคมภายนอกได้รู้จักวิชาชีพนี้ โดยไม่ได้หวังเอากำไร

ความจริง ผมริเริ่มจะพิมพ์หนังสือ “แก้ปัญหาสังคมด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” เล่มที่ 2 นี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 แต่ว่าเมื่อถึงเดือนมกราคม 2552 จะได้อีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มที่ 3 แต่เนื่องจากได้รับบทความมาไม่เพียงพอ จึงรอจนถึงวันครบรอบวันเกิดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในอีกคำรบหนึ่ง

วันเกิดคณะของเราคือวันที่ 25 มกราคม 2552 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ทางคณะฯ จึงจัดงานสัมมนาวิชาการในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม แทน หนังสือเล่มนี้จึงตั้งใจออกให้ทันวันสัมมนา เพื่อจะได้เผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าวไปด้วย

หนังสือเล่มนี้เป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสังคมหรือพัฒนาสังคมโดยใช้องค์ความรู้ในแง่ที่เป็นศาสตร์และศิลป์ของงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เพื่อให้ตระหนักถึง



คุณค่าของวิชาชีพ หนังสือนี้มุ่งสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์โดยตรง

หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นว่า วิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีตัวตนอย่างไร วิชาชีพนี้

- ไม่ใช่การไปเที่ยวแจกข้าวแจกของ
- ไม่ใช่ทำแต่การแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า
- ไม่ใช่การทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก

สังคมสงเคราะห์นั้นเป็นวิชาชีพแขนงหนึ่งในการให้สวัสดิการสังคมบนพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมและด้วยความใส่ใจ และถือเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของรัฐที่จะให้บริการแก่ประชาชนเจ้าของประเทศ

หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งชี้ให้เห็นว่าวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

- มีหลักการและแนวคิดในการจัดการปัญหาต่างๆ อย่างไร
- มีเทคนิคและวิธีการในการแก้ไข้ปัญหาต่างๆ อย่างไร
- มีความเป็นศาสตร์และศิลป์ในการจัดการอย่างไร

ผมขอขอบพระคุณท่านผู้เขียนบทความทุกท่านที่กรุณาสละเวลาและทรัพยากรอันมีค่าของท่านมาเขียนบทความให้ ผมขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และท่านนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติและให้ความเมตตาเขียนคำนิยม

ผมใคร่ขออภัยที่ทำการตรวจแก้บทความบางบทไปโดยไม่ได้มีโอกาสนำกลับไปให้ท่านผู้เขียนครบทุกท่าน ทั้งนี้เพราะความรีบเร่งในการจัดทำต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ให้ทันกับกำหนด

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประกอบในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ มีชีวิตที่มีความหมาย สดใส สร้างสรรค์ สง่างาม เป็นที่ภาคภูมิใจของลูกหลานในฐานะผู้ทำคุณต่อวิชาชีพและส่วนรวมตลอดไป



การรวบรวมบทความจำนวนมากนี้ คงมีข้อบกพร่องที่ผมไม่ทัน  
ได้ดูให้ละเอียดหลายรายการ ผมจึงขอภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วย และหาก  
ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขหรือการปรับปรุงใดๆ โปรดติดต่อผมได้  
เสมอครับ

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายให้กับ  
สังคม ได้ใช้บริการวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และช่วยให้นักสังคม  
สงเคราะห์ได้มีองค์ความรู้จากการทำงานภาคสนามของเพื่อนนักวิชาชีพ  
มาประกอบการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้ยังเน้นที่การแจกเหมือนเดิม แต่หากท่านใด  
สามารถอุดหนุนได้ ก็จะเป็นการดี เพื่อการช่วยเหลือสังคมต่อไป ผม  
ลงทุนทำหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้แสวงหากำไร แต่เข้าช่วยแสวงหาการขาดทุน  
มากกว่า แต่ผมก็ภูมิใจและดีใจที่สังคมจะได้กำไรบ้าง

โปรดทราบว่าหนังสือเล่มนี้และหนังสือ “นี่คืองานสังคม  
สงเคราะห์วิชาชีพ” ซึ่งพิมพ์เมื่อเดือนมกราคม 2552 สามารถอ่านหรือ  
พิมพ์ออกมาได้โดยไม่คิดมูลค่า ได้ที่ <http://thaisocialwork.iagetweb.com>  
หรือที่ <http://thaisocialwork.trebs.ac.th> ผมถือว่า **Knowledge Is Not  
Private Property** ครับ

ด้วยความเคารพ

ดร.โสภณ พรโชคชัย [sopon@thaiappraisal.org](mailto:sopon@thaiappraisal.org)

15 มกราคม 2552

ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รุ่น พ.ศ.2519-2522

พ.ศ.2520: ผู้แทนคณะเพื่อร่างข้อบังคับสโมสรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ.2521: ประธานคณะกรรมการนักศึกษา

พ.ศ.2522: หัวหน้าคณะนักศึกษาฝึกงานเพื่อจบหลักสูตร

พ.ศ.2523: ผู้แทนบัณฑิตประจำคณะ

พ.ศ.2550: ประธานรุ่น พ.ศ.2519-2522